



ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๕๓๔

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกุตุบาก และอำเภอส่องดาว)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒ /ว ๗

ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.อบต. ว่า ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบผลการวินิจฉัยของ อ.ก.อบต.โครงสร้าง ซึ่งพิจารณาข้อหารือกรณีอดีตพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗) ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) และอดีตพนักงานส่วนตำบลผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗) ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ได้หรือไม่แล้วเห็นว่า ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้จัดตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗) และผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗) เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ทั้งนี้ให้ถือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นั้นเทียบได้กับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังนั้น บุคคลรายดังกล่าวจึงอาจขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) แล้วแต่กรณีได้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการขอกลับเข้ารับราชการ โดยตรวจสอบคุณสมบัติอัตราเงินเดือนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับอย่างเคร่งครัดด้วยรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิช ศรีวัฒนกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒ , ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุมิได้”



ที่ มท ๐๔๐๔.๒/ว ๓

755
31 มี.ค. 2560

สำนักงาน ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การเทียบตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ
เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครราชสีมา)

ด้วย ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบผลการวินิจฉัยของ อ.ก.อบต. โครงสร้าง ซึ่งได้พิจารณาข้อหารือกรณีอดีตพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗) ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) และอดีตพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗) ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ได้หรือไม่แล้วเห็นว่า ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗) และตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗) เป็นตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ยื่นเทียบได้กับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังนั้น บุคคลรายดังกล่าวจึงอาจขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) แล้วแต่กรณีได้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการขอกลับเข้ารับราชการ โดยตรวจสอบคุณสมบัติ อัตราเงินเดือนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗